



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ มาประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายชื่อดังต่อไปนี้


ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในบัญชีเดิม	ชื่อ-สกุล
๑	๐๒	๒๐๓๐๐๒๗	นางสาวดุสิตดา มะแซ
๒	๐๑	๒๐๓๐๐๐๖	นางสาวอภิญา จุลจินดา
๓	๐๓	๒๐๓๐๐๓๔	นางสาวอัญชลี วัฒนาอุดม
๔	๐๕	๒๐๓๐๐๒๑	นางสาวนันทวรรณ จินปรีชา
๕	๐๔	๒๐๓๐๐๒๕	นางสาวจุฑามณี สายแก้ว

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

อนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะได้มีหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรไปรายงานตัว ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กองกลาง ชั้น ๒๔ อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมบурณ์ หน่อแก้ว)  
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงพลังงาน